

Số: /KT

Côn Đảo, ngày 23 tháng 12 năm 2020

V/v giải trình ý kiến tại 02 Tổ thảo luận tại Kỳ họp cuối năm của HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện Công văn số 4069/UBND-VP ngày 23/12/2020 của UBND huyện về việc chuẩn bị nội dung giải trình tại Kỳ cuối năm 2020 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua rà soát, Phòng Kinh tế có ý kiến giải trình, thông tin công khai liên quan đến phạm vi quản lý của Phòng về: Thực trạng công tác quản lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè hiện nay. Những giải pháp xử lý đối với những trường hợp lấn chiếm vỉa hè Lô K đường Phạm Văn Đồng (đối diện chợ tạm) và các tuyến đường khu trung tâm.

**a) Thực trạng công tác quản lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè hiện nay**

- Thực tế những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế tại địa phương tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện diễn biến thường xuyên, phức tạp tập trung tại một số khu vực trọng điểm như: Xung quanh chợ mới, đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Tôn Đức Thắng,... đặc biệt là vào ban đêm tình trạng này càng nhiều chiếm dụng toàn bộ vỉa hè, gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Năm 2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 17/02/2020, Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND huyện và rất nhiều văn bản về triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường (gọi tắt là vỉa hè); Ban Điều hành các khu dân cư đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Công an huyện và cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và cho các hộ vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến giao thông tại địa bàn ký cam kết khắc phục và không tái vi phạm theo quy định; gửi thông báo văn bản của UBND huyện trực tiếp đến các hộ vi phạm thuộc phạm vi quản lý được biết chấp hành theo quy định. Đồng thời, Phòng Kinh tế huyện đã chủ động phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả: kết hợp tuyên truyền vận động với kiểm tra, xử lý vi phạm, các cơ quan chức năng đã nhắc nhở đối với hơn 200 trường hợp; Phòng Kinh tế huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND huyện ban hành Quyết định xử lý đối với 45 trường hợp, thu 7.100.000 đồng. Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo: 09 trường hợp 32.000.000 đồng.

- Qua công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan, liên quan trên địa bàn huyện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến đường tại địa bàn huyện đã được hạn chế, từng bước đi vào nề nếp, ý thức của người dân dần được nâng cao trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị. Tuy

nhiên, tình trạng này vẫn còn tái diễn mặc dù các cơ quan, đơn vị liên quan đã kiên quyết xử lý nhưng hiệu quả đạt được chưa hiệu quả cao, vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp tái lấn chiếm vỉa hè do một bộ phận người dân không chấp hành, xem thường kỷ cương, pháp luật của nhà nước gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và một số tuyến đường khác tại địa bàn (Nguyễn Huệ, Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Tôn Đức Thắng,...). Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành của một số người dân chưa cao, còn hạn chế, yếu kém, xem thường pháp luật; thói quen của người dân như việc tận dụng vỉa hè để tập kết vật dụng, bàn ghế, cây cảnh, các đồ hư hỏng, cây xanh sau đốn hạ...; nhiệm vụ trong xử lý vỉa hè còn chông chéo giữa các cơ quan, đơn vị, công an dẫn đến còn đùn đẩy trách nhiệm; chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra xử lý.

- Phòng Kinh tế huyện là cơ quan thường trực Ban ATGT huyện nhưng cũng như các cơ quan đơn vị khác nhân lực ít, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ nên việc bố trí người kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình thực tế đối với trật tự vỉa hè chưa đảm bảo, việc nhắc nhở, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được thường xuyên liên tục. Lực lượng tham gia trong công tác xử lý vi phạm còn có tình trạng cả nể, né tránh. Lực lượng chính để xử lý hành vi vi phạm vỉa hè, lòng, lề đường là cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông nhưng hiện tại lực lượng cảnh sát trật tự tham gia xử lý vi phạm còn mỏng chưa đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ, nhất là các trường hợp phức tạp, nhiều trường hợp các hộ lấn chiếm manh động không chấp hành, **thậm chí có thái độ chống đối lực lượng thi hành công vụ (điển hình vụ việc xảy ra trước trụ sở Agribank).**

- Thực tế cũng cho thấy, việc lập lại trật tự, trả lại công năng cho vỉa hè là công việc không đơn giản và để giải quyết vấn đề này, huyện Côn Đảo cũng như nhiều đô thị khác trên cả nước đang gặp rất nhiều trở ngại; tình trạng tái lấn chiếm xảy ra thường xuyên liên tục. **Các cơ quan chức năng của huyện đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động, xử lý nhưng kết quả chưa đạt được như mong đợi của cử tri huyện nhà.**

- Đối với những trường hợp lấn chiếm vỉa hè Lô K đường Phạm Văn Đồng (đối diện chợ tạm) việc lấn chiếm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (đối diện chợ tạm), trong thời gian qua các cơ quan chức năng của huyện cũng đã tích cực xử lý tuy nhiên khi lực lượng xử lý đến thì người vi phạm lại mang vào trong phần đất của khu lô K để tránh việc xử lý nên gây rất nhiều khó khăn cho Tổ xử lý vỉa hè. Nội dung này Phòng Kinh tế xin tiếp thu ý kiến và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để xử lý triệt để trong thời gian tới.

#### **b) Những giải pháp thực hiện trong thời gian tới**

- Công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, tạo nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn huyện là nhiệm vụ cần sự chung tay giữa các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các khu dân cư, do đó đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, khu dân cư cần tiếp tục phối hợp quán triệt đến cán bộ, công chức, nhân viên, nhân dân thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện, chấp hành theo quy định. Trong đó phát huy tối đa vai trò của các Ban Điều hành khu dân cư thực hiện công tác trực tiếp **tuyên truyền, vận động người dân hiểu, thấm nhuần và thực hiện**

**một cách nghiêm túc kể cả khi không có sự hiện diện của các cơ quan chức năng** (vì xử lý xong thì dễ nhưng giữ mới khó). Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, **đặc biệt là cán bộ công chức viên chức người lao động và du khách không ủng hộ, sử dụng dịch vụ của các điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.**

- Đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các khu dân cư tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan, nhân dân trong phạm vi quản lý được biết và thực hiện theo quy định; đồng thời phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND huyện và các văn bản có liên quan đến công tác xử lý lấn chiếm vỉa hè, ...

- Ban Điều hành các khu dân cư cần quan tâm hơn nữa công tác quản lý địa bàn, trong khả năng, thẩm quyền có thể giải quyết tốt vấn đề địa bàn quản lý; trong trường hợp vượt quá thẩm quyền chủ động liên hệ với Công an viên, Công an khu vực, Cảnh sát trật tự để xử lý theo quy định; khi phát hiện hành vi vi phạm **thì chụp ảnh lập danh sách và đưa vào nội dung nhắc nhở tại buổi họp khu dân cư, nếu cố tình vi phạm thì xem xét trong việc chấm điểm gia đình văn hóa năm; đồng thời chuyển cho Công an huyện để xử lý theo quy định** (Thông báo số 293/TB-UBND ngày 06/8/2019, Công văn số 2629/UBND-KT ngày 28/8/2019).

- Đề nghị Công an huyện tiếp tục chủ trì triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo và các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm, cưỡng chế thi hành, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm xả nước thải ra môi trường, hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện. Đồng thời bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin đồng thời triển khai xử lý ngay đối với những thông tin do nhân dân cung cấp qua zalo, tin nhắn, ý kiến của Tổ xử lý...(vì hành vi vi phạm diễn ra rất nhanh cần phải sẵn sàng để xử lý).

- **Lực lượng chính để xử lý hành vi vi phạm vỉa hè, lòng, lề đường là cảnh sát trật tự nhưng hiện tại lực lượng cảnh sát trật tự tham gia xử lý vi phạm còn mỏng chưa đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ**, nhất là các trường hợp phức tạp, nhiều trường hợp các hộ lấn chiếm manh động không chấp hành, thậm chí có thái độ chống đối lực lượng thi hành công vụ. Đồng thời vai trò của Công an khu vực trong thời gian qua chưa được phát huy, trong thời gian tới, đề nghị Công an huyện với vai trò là Tổ phó Tổ xử lý tiếp tục chỉ đạo, nâng cao vai trò của lực lượng cảnh sát khu vực, đây cũng là lực lượng tiếp nhận quản lý trực tiếp sau khi Tổ xử lý kết thúc các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý theo quy định.

- Hiện nay trên địa bàn huyện đã gắn hệ thống camera, vì vậy **đề nghị Công an huyện xử lý nguội đối với các hành vi vi phạm** theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ (đặc biệt là các hành vi vi phạm xả nước thải ra môi trường, ra vỉa hè, hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất ATGT).

- Xúc tiến sớm triển khai thực hiện đề án phố ẩm thực, chợ đêm phục vụ nhân dân và du khách. Nghiên cứu đề xuất cho thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng lề đường; giải quyết việc làm cho những người bán hàng rong, vỉa hè.

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao hỗ trợ xe loa lưu động tuyên

truyền trong các buổi **tối** (cùng với Tổ xử lý) đối với những điểm hay lấn chiếm vỉa hè để buôn bán kinh doanh, qua đó giúp khách và du khách đang vi phạm biết và chấp hành.

- Giao Phòng Kinh tế huyện cử lực lượng tham gia và hiệp đồng với Ban Quản lý Công trình công cộng huyện chuẩn bị xe ô tô, dụng cụ, công nhân và các trang thiết bị khác hỗ trợ cho Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Đội Thanh tra giao thông và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.

- Thành lập Đội Trật tự đô thị huyện Côn Đảo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện với đầy đủ chức năng nhiệm vụ chuyên trách thực hiện nội dung kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện như những địa phương khác đang triển khai thực hiện hoặc điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của Đội Trật tự đô thị huyện theo đúng quy định của pháp luật; **đồng thời giải quyết căn cơ công tác lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện.**

- Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường không chỉ là trách nhiệm của riêng bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào mà mỗi người trong chính chúng ta cần thay đổi ý thức, thay đổi ý thức ở đây chính là **thay đổi ý thức người bán hàng và cả người có nhu cầu mua hàng ở vỉa hè.** Hãy cùng chung tay góp phần xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng giàu đẹp, vững mạnh và văn minh; góp phần nâng cao ý thức cá nhân đối với cộng đồng và trả lại đúng mục đích của vỉa hè, lòng lề đường theo quy định của pháp luật.

Phòng Kinh tế kính báo cáo UBND huyện được biết và chỉ đạo trong thời gian tới./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT-KT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Trần Văn Duy**